

เล่าข่าวชาวใต้

ท่านผู้อ่านที่เคารพ เราพบกันครั้งแรกกับ “**บล่าข่าวชาวใต้**” ในคอลัมน์นี้จะนำเสนอข่าวสารและบรรยากาศของการประชุม สัมมนา นิทรรศการ และเวทีความคิดต่างๆ รวมถึงกิจกรรมชุมชนที่มีขึ้นในภาคใต้ของเรา โดยเฉพาะในภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหวและสาระจากเวทีเหล่านั้น

เริ่มต้นที่ความเคลื่อนไหวแรกซึ่งยังคงได้รับความสนใจไม่เฉพาะแต่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเท่านั้น นั่นคือเรื่อง “**โครงการก่อสร้างและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย**” โครงการนี้กลายเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่สื่อเค้าความรุนแรงมากขึ้นประเด็นปัญหาเริ่มปะทุรุนแรงจากการที่รัฐบาลได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2542 การลงนามครั้งนี้เองถือเป็นข้อผิดพลาดอันฉาดฉางครั้งของรัฐบาล เพราะรัฐบาลทำสัญญาดำเนินการในโครงการใหญ่เช่นนี้โดยที่รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไม่แล้วเสร็จ และมีได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ (รัฐบาลได้ทำประชาพิจารณ์ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2543 ซึ่งเลยการเริ่มโครงการไปแล้ว) ทั้งๆ ที่ประชาชนควรจะมีผลได้ผลเสียในทรัพยากรที่พวกเขาเป็นเจ้าของ รวมถึงข้อกังขาในสัญญาหลายข้อที่ไทยต้องเสียผล

ประโยชน์การกระทำเช่นนี้ของรัฐบาลจึงถูกมองว่าเป็นการทำตามอำเภอใจและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่มาแล้วหลายเวทีว่าพวกเขาต้องการให้มีโครงการนี้หรือไม่ หลายๆ เวทีนั้นจัดขึ้นพร้อมกันจนเกินความสามารถของเราที่จะติดตามชอกแซกมาเล่า **ผู้ดูแล** ผู้อ่านได้อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่น่าสนใจสืบเนื่องมาจากปัญหาโครงการก่อสร้างฯ ซึ่งจะนำมาเล่าสู่กันฟัง คือ เรื่องการทำประชาพิจารณ์ของรัฐบาลนั่นเอง (ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่แพ้กันกับโครงการก่อสร้างฯ)

หนึ่งเดือนก่อนจะมีการทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างฯ ได้มีการสัมมนาเกี่ยวกับประชาพิจารณ์ในหัวข้อ “**ประชาพิจารณ์คืออะไร ทำทำไม เพื่อใคร?**” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2543 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การสัมมนารับนี้มีนักวิชาการชื่อดังของไทยหลายท่านมาเป็นวิทยากร ดังที่คณะบางส่วนที่ได้คัดมาให้ท่านกันดังนี้

ประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างไทย-มาเลเซีย ไม่ใช่ประชาพิจารณ์ เพราะกระบวนการผิดหลัก

การประชาพิจารณ์ทั้งหมด รัฐบาลผิดกฎหมาย
รัฐธรรมนูญด้วยการไปทำข้อตกลงไทย - มาเลเซีย
รัฐบาลไม่มีความชอบธรรมในการลงนาม กระบวนการ
จัดการประชาพิจารณ์ไม่มีความชอบธรรม

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา-อีสาน

บ้านนี้เมืองนี้ ไม่เคยมีประชาพิจารณ์เกิดขึ้น
มีแต่ประชาสัมพันธ์เท่านั้น ตัดสินใจได้แล้วถึงมา
บอกว่าประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์หมายความว่า
ประชาชนเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ ผู้จัด
ประชาพิจารณ์และรัฐต้องมองประชาชนว่าเป็นเจ้าของ
แผ่นดิน ประชาสัมพันธ์ หมายความว่า มึงต้อง
เชื่อให้ได้ กูไม่มีทางผิด

อาจารย์แก้วสรร อดิโพธิ
สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

จากการติดตามประชาพิจารณ์ในสังคมไทย
หลายๆ พื้นที่ ประชาพิจารณ์บ้านเราได้แต่รูปแบบ
เนื้อหาไม่ได้ ทำให้กลุ่มองค์กรที่คัดค้านโครงการ
มักจะปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเพราะมองว่าเป็นเครื่องมือ
ที่รัฐพยายามสร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเองมากกว่า
ประโยชน์ของสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

นี่เป็นทัศนะของนักวิชาการไทยต่อการทำ
ประชาพิจารณ์ของรัฐบาล และเมื่อมีการทำประชา-
พิจารณ์โครงการนี้ ในที่สุดแล้วจะได้รับความเห็นชอบ
จากประชาชนให้ดำเนินการหรือไม่ เราคงจะได้มาเล่า
สู่ท่านผู้อ่านในโอกาสต่อไป

ที่นี้มาถึงเวทีการสัมมนาที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย
นั่นคือ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บทบาทไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ” เป็นเวทีสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการของไทยเกี่ยวกับ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศของ
องค์การความร่วมมือต่างๆ การสัมมนานี้จัดขึ้นใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในภาคใต้ตอนล่าง
ได้เลือกจังหวัดปัตตานีเป็นสถานที่จัดการสัมมนา
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี
โดยมีกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน วิทยากรของ
งานนี้เป็นข้าราชการจากกรม กองต่างๆ ของกระทรวง
การต่างประเทศและนักวิชาการท้องถิ่น วิทยากร
คนสำคัญของงาน คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

งานนี้ท่านรัฐมนตรีได้ขึ้นบรรยายตลอดเกือบ
2 ชั่วโมง เพราะท่านบอกว่่านั่งแล้วพูดไม่ออกและไม่
อยากเห็นคนฟังหลับหรือคนพูดจะหลับเสียเอง ท่านได้
เสนอสาระสำคัญในการสัมมนาว่า ท่านจะใช้มิติทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมมุสลิมของภาคใต้ตอนล่างเป็นสื่อสัมพันธ์
กับประเทศโลกมุสลิมอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือ
กันในเวทีโลกให้ไทยมีบทบาทที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ท่านยังเล่าถึงประสบการณ์ในการ
ทำงานเป็นตัวแทนของประเทศเพื่อร่วมการประชุมใน
เวทีโลกว่า ประเทศไทยมักจะถูกก่อนขอออกจากผู้แทน
ประเทศต่างๆ เสมอว่าไทยเปลี่ยนตัวแทนประเทศใน
การประชุมบ่อย การดำเนินงานต่างๆ จึงไม่ต่อเนื่อง

ในตอนท้ายก่อนท่านจะลงจากเวทีได้ทิ้งท้าย
เรื่องสำคัญมาก ท่านบอกว่าถ้าไม่ได้พูดนี้เสียดย
โอกาสจริงๆ นั่นคือ ท่านขอหาเสียงสำหรับการเลือก
ตั้ง ส.ส. ครั้งใหม่ที่จะมีขึ้นปลายปีนี้ ที่แรกเรากคิดว่า

จะฝากเรื่องอะไร ที่ไหนได้ไม่ทิ้งครบนักการเมืองตัวจริงเลย มีนำท่านจึงยื่นปราศรัยตลอด

ไหนๆ ก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้ว จึงขอแถมอีกสักเรื่อง คือ การสัมมนาในหัวข้อ “การนำเข้า-ส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษของอาเซียน” ที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2543 งานนี้นายพิษณุ เจริญมหาสาร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยมีกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน

การสัมมนาเรื่องนี้เป็นการกำหนดแผนการส่งออกสินค้าตามแนวชายแดนด้านอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าได้รับทราบข้อมูลและความต้องการของตลาด รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ในการส่งออกสินค้า เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกมีการพัฒนารูปแบบของสินค้าก่อนจะส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ

ความเคลื่อนไหวสุดท้ายที่จะรายงานให้รับทราบ

คือ การประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2543 โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ จำนวน 23 คน ประกอบด้วยวุฒิสมาชิกจังหวัดสงขลา จำนวน 4 คน ส่วนจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล จังหวัดละ 1 คน และที่เหลือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษา รวมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

ท่านที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นผู้ปกครองมีการประชุมเตรียมการกันอย่างนี้แล้ว คงรู้สึกอุ่นใจกันถ้วนหน้า

ฉบับนี้คงมีข่าวข่าวได้มาฝากกันแค่นี้ก่อนเจอกันในฉบับหน้าเราจะรายงานสาระความเคลื่อนไหวของเวทีความคิด นิทรรศการ และกิจกรรมชุมชนต่างๆ ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกันในโอกาสต่อไป รวมทั้งเรื่องที่ได้รับปากไว้ว่าจะติดตามมาแจ้งกันด้วย

